

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittiporn@uobkayhian.co.th

ML – ถ้ามาจริง ก็ต้องไล่กันล่ะนะ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลิ้งจั่วหัว... เรื่องของ ตลาด หรือ SET Index ก็ได้ว่ากันไปบ่อยแล้ว และวันวาน ก็ยังมาเอ่ยถึงด้วยว่า ถ้าจะไชยาขึ้นจริง ๆ ก็ไม่น่าจะสายที่จะไล่ตามเพื่อเล่นขาขึ้นใหญ่ๆ ยิ่งไงก็ขอให้มาจริง ไม่ลิ่งหลอกเจ้าหรือโก่กาอะไรกันมากมาย... ส่วนเรื่องของหุ้น จะว่าไปแล้ว ก็อาจจะต้องมองกันเป็นรายตัว บางท่านชอบตัวเล็ก บางท่านชอบตัวใหญ่ บางท่านชอบเก็บตัวเล็ก ๆ นานๆ เก็บเยอะๆ นั่นก็เพราะอาจจะรู้ ข้อมูลลงในอะไรมา ว่าใครเล่นใครเก็บ ใครจะเอาไปถึงไหน อันนั้นก็คงอีกเรื่องหนึ่ง ถือว่าท่านได้เปรียบกันไป ส่วนถ้าจะเป็นเหนือเมฆ ถ้าจะแนะนำในตอนนี ก็อาจจะเป็นหุ้นเล็ก ๆ ที่น่าเก็บน่าสนใจ ซึ่งก็อาจจะมีโอกาส อยู่หลาย ๆ ตัวเหมือนกัน... เอาเป็นว่า ถ้าใครอยากรู้ ว่ามีตัวไหนน่าสนใจ น่าจับตาบ้าง ก็ขอให้ติดตามกันที่ เพจ TH UTRADE ในวันจันทร์ ที่ 13 ธันวาคม 2564 นี้ เป็นรายการวิเคราะห์สด(LIVE) ในช่วงของรายการ “จับกระทิง” เวลา 9.20 น. เป็นต้นไป (โดยประมาณนะครับ)... แล้วท่านจะได้ หุ้นตัวเล็ก ๆ กราฟสวยๆ แต่เน้นมุมมองที่ยาวๆ กินค่าโตะ หน่อยๆ จะทำเป็นสไลด์ โชว์แนวรับแนวต้าน และทางหนี และคาดการณ์ เป้าหมายไว้ให้พร้อม... อย่าลืมติดตามกันนะครับ ครั้งเดียววันเดียวพอ ไม่เช่นนั้น ต้องมานั่งค้นหาย้อนหลัง ตามดูกันอาจจะหาไม่เจอนะครับ... ไหนๆ ก็จะมีปีนี้ 64 ที่ใครๆ ก็คาดหวังไว้ว่า ปีหน้าจะต้องดีกว่าเก่า หรือพอร์ตจะต้องดีขึ้น แล้วกำลังจะเล็งๆ หาหุ้นตัวเล็กๆ ที่เวลาขึ้นให้ผลตอบแทนงามๆ ประดับพอร์ตไว้บ้าง ลักตัวสองตัว ก็รอชมกันครับ... เห็นช่วงนี้ หลายๆ ตัวราคากำลังจะเริ่มวิ่งๆ ขึ้นอยู่ด้วย อาจจะยังพอทันนะ

ดูตามเกม... ถ้าจะขึ้น ก็ขึ้นจะต้องวันนั้นแหละนะ ถึงจะดี ถ้าเป็นวันอื่น เกมอาจจะแปลกๆ หรืออาจจะไม่ใช่แล้วก็ได้... ส่วนถ้าขึ้นวันนี้ จะขึ้นแรง หรือ เป็นสงครามวันเดียวหรือไม่ ยิ่งไงก็ต้องดูหน้างาน

- แนวรับ** : ... 1.53-1.51 ต่ำกว่า 1.45 นั้นแปลว่า ไม่ใช่แล้ว
- เป้าหมาย** : ... 1.70-1.75 เป็นเป้าระยะสั้น กลาง ๆ มอง 2.00

Price Chart...(ML)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น ML... ถ้าจะถามจริงๆ ว่า จะเอาแค่นี้ หรือจะขึ้นแค่นี้แล้วจบ ก็คงตอบไม่ได้หรือกว่า เขาจะเอา แบบไหนกัน... แต่ถ้าตามสัญญาณทางเทคนิค และภาพ ของ Volume ที่เริ่มจะหนาตาขึ้น ความน่าจะเป็นของการขึ้นได้นั้น น่าจะยังมีน้ำหนักมากกว่าจะจบ แล้วถ้า จะเอากันยาวๆ หรือ เป็นตัวเด่นๆ ในพอร์ตเพื่อปีหน้า ราคาจากตรงนี้ ลุ้นได้เกิน 2.0 ก็ไม่แปลกนะ เรียกว่าดู กันได้ถึงระดับ 2.80-3.00 กันก็ไม่ผิดอะไร... แต่นั่น บางท่านอาจจะบอกว่า ได้แค่เท่าตัวเอง ออกมาได้หุ้นที่หวังเป้า 5 เท่า หรือ 10 เท่า เหมือนหลายๆ ตัวในปีที่ผ่านมา (แค่ปีเดียวนะ ได้ 5 เท่า 10 เท่า)... อันนี้คง ต้องดูว่า ถ้า ML ถึงเป้าแล้ว อาการจะออกยังไงต่ออีกที